

Số: 198 /BC-UBND

Minh Long, ngày 07 tháng 6 năm 2018

BÁO CÁO

**Tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP
và Chỉ thị số 26/CT-TTg của huyện Minh Long quý II năm 2018**

Căn cứ công văn số 773/SKHĐT-XTĐT ngày 30/5/2018 của Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Quảng Ngãi về việc báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg quý II năm 2018;

UBND huyện Minh Long báo cáo một số nội dung trên địa bàn huyện như sau:

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 19-2017/NQ-CP:

1. Công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ

UBND huyện đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP trên địa bàn huyện giai đoạn 2017 – 2020; chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân.

UBND huyện đã chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lộ trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa từng ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin; đẩy mạnh việc rà soát, kiểm tra tiến độ triển khai thực hiện các dự án, với tinh thần kiên quyết thu hồi những dự án mà nhà đầu tư không đảm bảo năng lực, đồng thời tích cực hỗ trợ các dự án có tính khả thi cao nhưng gặp vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng hoặc gặp khó khăn do nguyên nhân khách quan.

2. Kết quả triển khai thực hiện các nội dung được giao tại Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 28/02/2017 và Quyết định số 1383/QĐ-UBND ngày 28/7/2017

a. Cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp:

Chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính nói chung và thủ tục liên quan đến đầu tư kinh doanh nói riêng. Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ theo quy định. Hiện nay, có 20 cán bộ, công chức, viên chức được phân công thực hiện thủ tục hành chính có trình độ: Thạc sĩ: 04 người, Đại học: 14 người, Cao đẳng: 02 người.

b. Tạo môi trường thuận lợi hỗ trợ khởi nghiệp; doanh nghiệp đổi mới sáng tạo

UBND huyện tạo mọi điều kiện thuận lợi về môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ các thủ tục liên quan nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi trong quá trình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

c. Đảm bảo quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh

UBND huyện kêu gọi và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh trên địa bàn huyện. Đảm bảo quyền lợi của doanh nghiệp, mọi doanh nghiệp đều bình đẳng như nhau trong việc tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh. UBND huyện xác định, việc hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp sẽ tạo nguồn thu cho ngân sách địa phương. Vì vậy, UBND huyện luôn luôn bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho doanh nghiệp, tổ chức đối thoại để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT 35/NQ-CP:

1. Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ và đạo đức đội ngũ cán bộ, công chức viên chức để đảm bảo có đủ phẩm chất, năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ theo tinh thần hỗ trợ doanh nghiệp

2. Xây dựng và triển khai các hoạt động hỗ trợ kết nối doanh nghiệp theo cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị; kết nối với các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, định hướng gắn kết đến thị trường quốc tế.

Trên địa bàn huyện Minh Long chỉ có loại hình doanh nghiệp vừa và nhỏ, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng, không có doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài nên việc kết nối giữa các doanh nghiệp với nhau tương đối tốt.

3. Tiếp tục thực hiện nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp, chú trọng hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung, tạo thuận lợi cho xây dựng cơ sở chế biến nông, lâm, thủy sản.

Hiện nay trên địa bàn huyện có 01 công ty chế biến lâm sản, nhiều cơ sở chế biến nông sản đang hoạt động tốt, giải quyết được một bộ phận lao động nhân rỗi trên địa bàn huyện, đem lại nguồn thu nhập chính cho người lao động, ổn định cuộc sống. Đồng thời, hàng năm đem lại nguồn thu lớn cho địa phương. Từ đó, dần hình thành và phát triển vùng nguyên liệu tập trung nhằm cung cấp nguyên liệu cho các cơ sở trên địa bàn huyện cũng như trong tỉnh.

4. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp xã hội phát triển.

Công khai, minh bạch về thủ tục hành chính trên cổng thông tin điện tử của huyện và niêm yết công khai tại trụ sở UBND huyện, các cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, trách nhiệm trong hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính đảm bảo đúng tiến độ

theo quy định. Bộ phận 01 cửa của huyện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả TTHC dân đi vào nề nếp, ổn định.

5. Đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua việc cung cấp các dịch vụ phát triển kinh doanh: Đào tạo, tư vấn, thông tin, thị trường,...

Đến nay, trên địa bàn huyện chưa thực hiện các hoạt động hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, tuy nhiên UBND huyện cũng đã quan tâm đến việc hỗ trợ cung cấp các dịch vụ như tư vấn (qua bộ phận 01 cửa, công thông tin điện tử chuyên mục “hỏi đáp”), thông tin, thị trường, ... trên cổng thông tin điện tử của huyện. Cuối năm 2017, Liên Minh HTX tỉnh Quảng Ngãi đã lên khảo sát, đánh giá mô hình nuôi gà và kết hợp trồng chuối của HTX Nông lâm nghiệp Đoàn kết để xác định hỗ trợ một phần kinh phí cho HTX mở rộng mô hình kinh tế này.

III. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ THỊ 26/CT-TTG:

1. Quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước các cấp trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Kịp thời xử lý nghiêm cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, chậm trễ, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính để bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và doanh nghiệp.

Trong 6 tháng đầu năm, bộ phận một cửa, một cửa liên thông tại UBND huyện và UBND các xã, hoạt động một cách nhịp nhàng, người dân cũng đã quen dần với hình thức hoạt động của bộ phận một cửa tại UBND huyện và UBND xã; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch CCHC năm 2018, đồng thời quan tâm, bổ sung một phần kinh phí cho hoạt động CCHC cho BCĐ và một số đơn vị được giao nhiệm vụ CCHC nhằm khuyến khích công tác CCHC ngày càng được chú trọng, nâng cao hơn.

2. Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong việc cung cấp dịch vụ công của các cơ quan hành chính nhà nước, kết hợp phương thức thanh toán điện tử.

UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lộ trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa từng ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; đáp ứng yêu cầu cung cấp, trao đổi thông tin của xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh; bảo đảm an toàn, an ninh thông tin.

3. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đầu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước; Quyết định số 58/2016/QĐ-TTg ngày 30/12/2016 của Thủ tướng chính phủ chủ động đẩy nhanh tiến độ triển khai công tác sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước.

Tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong nước trong công tác đấu thầu các dự án đầu tư phát triển và hoạt động mua sắm thường xuyên sử dụng vốn Nhà nước theo quy định tại khoản 9, Mục IV của Chỉ thị nêu trên.

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch đã tổng hợp danh mục các trang thiết bị dùng chung trong cơ quan của các đơn vị trực thuộc UBND huyện thực hiện việc mua sắm tập trung gửi Sở Tài chính.

4. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 16/CXT-TTg của Thủ tướng chính phủ ngày 04/5/2017 về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4; tập trung đào tạo nguồn nhân lực những kỹ năng, kiến thức cơ bản, tư duy sáng tạo, khả năng thích nghi với yêu cầu của cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

UBND huyện chỉ đạo đẩy mạnh phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trong lộ trình công nghiệp hóa – hiện đại hóa từng ngành, lĩnh vực; nâng cao năng lực làm chủ công nghệ và hiệu lực, hiệu quả quản lý hệ thống hạ tầng thông tin, nội dung thông tin phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Đến nay hơn 90% cán bộ từ huyện đến xã khai thác, sử dụng phần mềm văn phòng điện tử (eOffice) được ứng dụng rộng rãi trong cán bộ, công chức của cơ quan, đơn vị và đã mang lại hiệu quả thiết thực, nâng cao chất lượng công việc, giảm thời gian trong giải quyết công việc.

IV. Những khó khăn, vướng mắc

Mình Long là một huyện miền núi, địa hình phức tạp, điều kiện phát triển kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, đầu tư cơ sở hạ tầng đòi hỏi cần nhiều vốn; Đây là trở ngại lớn nhất của huyện trong việc triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh.

- Cơ sở vật chất, trang thiết bị công nghệ thông tin đầu tư cho bộ phận một cửa, một cửa hiện đại chưa đồng bộ.

V. Những đề xuất, kiến nghị


Đề nghị cấp thẩm quyền quan tâm, tạo điều kiện cho địa phương phát triển hệ thống cơ sở hạ tầng như giáo dục, y tế, chương trình nông thôn mới.

Trên đây là báo cáo của UBND huyện Minh Long về tình hình thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP, Nghị quyết số 35/NQ-CP và Chỉ thị số 26/CT-TTg quý II năm 2018 trên địa bàn huyện, kính báo cáo để Sở kế hoạch & Đầu tư theo dõi, tổng hợp./.

Nơi nhận:

- Sở KH&ĐT tỉnh;
- Trung tâm XTĐT tỉnh;
- CT, PCT;
- P. TCKH;
- C, PVP;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH



[Handwritten Signature]
Võ Đình Tiến